

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โรคเอดส์เป็นโรคใหม่ซึ่งเริ่มมีรายงานผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2527 และตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีจำนวนจากทั่วประเทศนับแสนรายในทุกสังคม ทุกอาชีพ และทุกกลุ่ม ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่มหญิงอาชีพบริการหรือกลุ่มยาเสพติด กลุ่มชายรักร่วมเพศ เช่นแต่ก่อนเท่านั้น ในอนาคตคาดประมาณว่าจะมีผู้ติดเชื้อเอดส์หลายล้านคน トラบืดที่วงการแพทย์ยังไม่สามารถค้นพบวิธีหรือตัวยารักษาได้จาก การที่เชื้อเอดส์สามารถติดต่อได้และทำให้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา สาเหตุดังกล่าวก่อให้เกิดความกลัวและความรังเกียจต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ อันนำไปสู่ปัญหาการเลือกปฏิบัติในเรื่องต่างๆ แม้ในทางการแพทย์จะยืนยันว่าเอดส์ไม่สามารถติดต่อจากการดำเนินชีวิตร่วมกันธรรมดา แต่จะติดได้เฉพาะเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงบางประการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอดส์ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอ และเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับประเทศปัญหาหนึ่ง เพราะปัญหาดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นการศึกษาถึงปัญหานี้เพื่อหาแนวทางแก้ไข จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อต้องการทราบและทำความเข้าใจถึงลักษณะปัญหาการลิดรอนสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอดส์ในสังคมไทย ศึกษาถึงหลักและพันธะทางกฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องสิทธิ และความรับผิดชอบของผู้ติดเชื้อเอดส์ รวมทั้งแนวทางกฎหมายของต่างประเทศ มติที่ประชุมองค์การระหว่างประเทศ และอื่นๆ ในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนถึงกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติของประเทศไทยที่กำลังดำเนินการอยู่ ว่ามีความสอดคล้องกับหลักและพันธะทางกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวทางในต่างประเทศหรือไม่ เพียงใด เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการอันถูกต้อง และสามารถนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยนี้ จะทำการศึกษาโดยอาศัยแนวทางจากปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยอาศัยหลักการตามแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศ การนำเสนอจะพิจารณาทั้งสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในกรณีสิทธิที่จะได้รับการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล (right to health and medical care) สิทธิว่าด้วยความเป็นอยู่ส่วนตัว (right to privacy) สิทธิที่จะทำงาน (right to work) ขั้นตอนของการวิจัยจะศึกษาวิจัยถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระดับระหว่างประเทศก่อน และจึงพิจารณาภายในประเทศ

วิธีการศึกษาและวิจัย

วิธีการดำเนินการศึกษาโดยทั่วไปเป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากตำรากฎหมาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตีบทกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของประเทศไทยและต่างประเทศ นำมาเปรียบเทียบวิเคราะห์หาข้อสรุป และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นบางประการที่ไม้อาจรวบรวมได้จากการวิจัยเอกสาร เพื่อให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบถึงลักษณะปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสังคมไทย
2. ทำให้ทราบถึงแนวทางเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ติดเชื้อเอชไอวีภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ และแนวทางในต่างประเทศ
3. ทำให้ทราบถึงความเหมาะสมของกฎหมาย แนวปฏิบัติของรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด สำหรับปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดขึ้น
4. ทำให้ทราบถึงพันธทางกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศไทยต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
5. ทำให้ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นที่ถูกต้องเหมาะสม เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
6. ทำให้เป็นการยกระดับและพัฒนากฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต